

Số: 28 /TB-UBND

Bắc Sơn, ngày 01 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phùng Thị Thanh Nga, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin

Ngày 27 tháng 02 năm 2024, đồng chí Phùng Thị Thanh Nga, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin. Tham dự có lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện; Tập thể lãnh đạo và chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin.

Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin Báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ năm 2023 và quý I năm 2024; ý kiến tham gia của các thành phần dự làm việc, đồng chí Phùng Thị Thanh Nga, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong thời gian qua, Phòng Văn hóa và Thông tin đã làm tốt chức năng tham mưu, quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hoá, thông tin; tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện của quê hương, đất nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổ chức nhiều sự kiện văn hoá, thể thao quy mô lớn, trang trọng, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Sơn thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện. UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Phòng Văn hoá và Thông tin. Với chức năng, nhiệm vụ được giao đã làm tốt công tác quản lý nhà nước và chủ động tham mưu tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn; công tác thông tin, tuyên truyền có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Hoạt động văn hoá, thông tin, TDTT chưa phát triển đồng đều ở cơ sở; thiết chế văn hoá ở một số lĩnh vực chưa được quan tâm đầu tư; công tác quản lý di tích trên địa bàn huyện còn chưa chặt chẽ; công tác triển khai xây dựng các điểm du lịch cộng đồng chưa thực sự đáp ứng được tiềm năng, lợi thế của địa phương; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở có thôn hoạt động hiệu quả chưa cao.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Để tiếp tục phát huy các ưu điểm, khắc phục những hạn chế và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới yêu cầu Phòng Văn hoá và Thông tin tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trên cơ sở các nhiệm vụ đã được giao trong thời gian qua, chủ động tham mưu có hiệu quả cho Huyện ủy, UBND huyện trên lĩnh vực văn hoá, thông tin, TDTT; làm tốt công tác phối hợp với các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của huyện; phối hợp thực hiện tốt các tiêu chí văn hoá trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thôn thông minh; Tăng cường quản lý di tích, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hoá, các hình thức quảng cáo, các hoạt động thông tin, tuyên truyền tại cơ sở.

2. Tổ chức rà soát lại toàn bộ hiện trạng các điểm di tích, đối chiếu sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, việc thực hiện khoanh vùng quản lý. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, giám sát việc trùng tu, tôn tạo các điểm di tích. Hoàn thành báo cáo kết quả *(có đánh giá thật cụ thể, chi tiết)* về UBND huyện **trước ngày 20/3/2024**.

Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND xã Trấn Yên tổ chức kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, các hạng mục, quy hoạch sử dụng đất, quy trình, tổng kinh phí để xây dựng tu bổ, sửa chữa Đình Làng Mỏ, Miếu Xa Vùn và sân không gian tổ chức sự kiện Lễ hội Ná Nhèm. Hoàn thành báo cáo, đề xuất UBND huyện **trước ngày 31/3/2024**. Trước mắt tham mưu văn bản của UBND huyện giao cho UBND xã Trấn Yên có thư ngỏ kêu gọi xã hội hóa kinh phí để thực hiện tu bổ, sửa chữa Đình Làng Mỏ và Miếu Xa Vùn. Hoàn thành **trước ngày 15/3/2024**.

3. Trên cơ sở góp ý của các ngành, tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Huyện ủy về phát triển du lịch huyện Bắc Sơn giai đoạn 2024 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Hoàn thành **trước ngày 15/3/2024**.

Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND xã Bắc Quỳnh tổ chức rà soát lại các tiêu chí về xây dựng điểm du lịch cộng đồng theo tiêu chuẩn ASEAN tại điểm du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn; tham mưu, đề xuất từng hoạt động, kịch bản tổ chức tuần Lễ hội mùa vàng Bắc Sơn năm 2024. Hoàn thành báo cáo UBND huyện **trước ngày 15/5/2024**.

4. Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ và các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng các tiêu chí để đánh giá *(trong đó tập trung nâng cao vào tiêu chí hạ tầng giao thông, môi trường,...)* và tổ chức phát động phong trào thi đua về xây dựng con người Bắc Sơn văn minh, thân thiện, kỷ cương; tổ chức cuộc thi giữa các thôn, khối phố trên địa bàn về thực hiện mô hình “thôn, khối phố xanh - sạch - đẹp”. Hoàn thành **trước ngày 15/4/2024**.

5. Làm tốt công tác quản lý thông tin tuyên truyền như quảng cáo, treo băng zon, khẩu hiệu đảm bảo mỹ quan. Chỉ đạo các xã, thị trấn, thôn, khối phố thực hiện nghiêm quy ước, hương ước. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Chỉ đạo các thôn, khối phố phát huy công năng sử dụng các công trình văn hoá ở cơ sở. Quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức văn hoá các xã, thị trấn.

6. Về kiến nghị, đề xuất

(1) Để xây dựng Đề án phát triển du phát triển Du lịch huyện Bắc Sơn đến năm 2030 đề nghị cho đơn vị được mời đơn vị tư vấn hỗ trợ thực hiện xây dựng Đề án. Nhất chí với đề xuất về thuê đơn vị tư vấn hỗ trợ xây dựng Đề án. Yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng dự toán kinh phí và lập tờ trình gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, tham mưu UBND huyện xem xét.

(2) Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí để cải tạo, nâng cấp sửa chữa trụ sở Phòng Văn hóa và Thông tin. Đối với nội dung kiến nghị này đã được Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch giải đáp tại cuộc làm việc. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu thực hiện nội dung trên.

Ủy ban nhân dân huyện Thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan, Phòng Văn hóa và Thông tin biết, tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (B/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng: VH&TT; TC-KH; Nội vụ,;
- C, PCVP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vũ Quang Hiển